

Diễn đàn COE toàn cầu - Các hệ thống chăm sóc ở châu Á

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 1 năm 2011, tại Đại học Tổng hợp Kyoto (Nhật Bản) đã diễn ra hội thảo khoa học “Các hệ thống chăm sóc ở châu Á”. Tham dự Hội thảo có hơn 20 nhà khoa học hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Việt Nam và các nước khác.

Qua 4 phiên trao đổi, thảo luận, các báo cáo tập trung vào các chủ đề: Chăm sóc, việc làm và phúc lợi nhà nước; Mô hình kim cương về công việc chăm sóc ở châu Á; Di cư và chăm sóc. Chương trình cụ thể cho các chủ đề bao gồm:

1) Chăm sóc, việc làm và phúc lợi nhà nước

Teppo Kroger (Đại học Jyvaskyla - Phần Lan): “Các hệ thống chăm sóc trẻ em ở châu Âu: Sự thương lượng và giám sát vai trò của gia đình”;

Chou Yueh-Ching (Đại học Quốc gia Yang-Ming – Đài Loan): “Công việc chăm sóc không được trả công và việc làm được trả công của phụ nữ trong độ tuổi lao động ở Đài Loan”;

Sun Hsiao-Li Shirley (ĐH Công nghệ Nanyang - Singapore): “Nhà nước và gia đình trong quá trình ra quyết định về sinh con ở Singapore hiện nay”;

Worawet Suwanrada (Đại học Chulalongkorn – Thái Lan): “Người cao tuổi ở Thái Lan: Hiện trạng và thách thức”;

Lê Ngọc Lân và Nguyễn Hữu Minh (Viện Gia đình và Giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam): “Chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam”;

Susan A. McDaniel (Đại học Lethbridge - Canada): “Chủ nghĩa tư bản của nhà nước phúc lợi và mối quan hệ sản sinh/bảo vệ ở hai xã hội đang già hoá: Nhật Bản và Canada”.

2) Mô hình kim cương về công việc chăm sóc ở châu Á

Ochiai Emiko (Đại học Kyoto – Nhật Bản) và nhóm nghiên cứu: “Mô hình kim cương về công việc chăm sóc ở châu Á: Sự đa dạng về tư tưởng gia đình”;

Raymond K H Chan (Đại học thành phố Hồng Kông) và Soma Naoko (Đại học Quốc gia Yokohama): “Các hệ thống chăm sóc và sự đáp ứng: So sánh kinh nghiệm Đông Á”.

3) Di cư và chăm sóc

Jung Keunsik (Đại học Quốc gia Seoul – Hàn Quốc) và Eun Young (Đại học Quốc gia Gyeongsang – Hàn Quốc): “Di cư người làm công việc chăm sóc ở Hàn Quốc sang Tây Đức giai đoạn 1960-1970”;

Patcharawalai Wongboonsin (Đại học Chulalongkorn – Thái Lan): “Các hệ thống chăm sóc ở Đông Nam Á: Hướng tới sự di động xuyên quốc gia về người cung cấp dịch vụ chăm sóc?”;

On-anong Saiphoklang và Patcharawalai Wongboonsin (Đại học Chulalongkorn – Thái Lan): “Người di cư ở Thái Lan: Có đủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc?”.

Với chủ đề “Chăm sóc ở châu Á”, một số báo cáo tại Hội thảo tập trung phân tích các mô hình chăm sóc, sự thay đổi của mô hình chăm sóc trong quá trình biến đổi xã hội với các nhóm đối tượng chuyên biệt: trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, lao động di cư; một số báo cáo phân tích, so sánh mô hình chăm sóc ở các nước qua các giai đoạn phát triển xã hội khác nhau. Tại đây, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận về nhiều vấn đề trong chăm sóc trẻ em, phụ nữ, người già và lao động di cư; những vấn đề đặt ra về mô hình chăm sóc và chủ thể chăm sóc các nhóm xã hội yếu thế trong bối cảnh xã hội biến đổi. Đóng góp vào nội dung Hội thảo, đoàn Việt Nam đã trình bày một số quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong chăm sóc người cao tuổi; thực tế đời sống của người cao tuổi cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra cho gia đình, xã hội trong chăm sóc người cao tuổi hiện nay.

Từ kết quả đạt được, các nhà khoa học tham dự Hội thảo cũng đã đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo về chủ đề này; trao đổi về triển vọng hợp tác, nghiên cứu so sánh ở các khu vực, quốc gia. ■

L.C.

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

**chính thức thuộc Danh mục các tạp chí khoa học được
tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận
đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư**

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-HĐCDGSNN ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (tiên thân là Tạp chí Khoa học về Phụ nữ) chính thức có tên trong Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành - liên ngành, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở và Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. Theo đó, các bài báo khoa học được đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới sẽ được quy đổi trong khoảng từ 0 đến 0,5 điểm khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư tại các hội đồng chức danh giáo sư áp dụng cho các ngành Giáo dục học - Tâm lý học và Triết học - Xã hội học - Chính trị học.

Các quy định tại Quyết định này thay thế cho các quy định trước đây và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2009. ■

P.V.